



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 19 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ผู้เลี้ยงไก่ไข่ถดถอยระดมแก้ราคาตกต่ำ	มติชน
2. คอลัมน์ เสาะรู้เกษตรกร: เกษตรยั่งยืน	แนวหน้า
3. กลุ่มยางได้รวม6จว.ตั้งเครือข่ายใหม่ยื่น'กฤษฎา'ช่วย-บุงกรอคำตอบที่กทม.	มติชน
4. คুমส่งออกยาง3เดือน เกษตรฯออกประกาศกระทรวงกำหนดปริมาณไม่เกิน2.3แสนตัน	โพสต์ทูเดย์
5. ปีกตุ้สิ่งทส.-เร่งจัดสรรที่ทำกิน 66 จังหวัด 1 ล้านไร่-มอบชาวบ้านผู้ยากไร้	ข่าวสด
6. "ปีกตุ้"เร่งขับเคลื่อนแม่ฮ่องสอนโมเดลรัฐได้ป่าประชาชนได้ที่ทำกิน	ผู้จัดการรายวัน
7. เร่ง'คทช.'แก้ปัญหาที่ดินทำกิน	ไทยโพสต์
8. 'ลักษณะ'ชี้ขึ้นค่าแรงไม่กระทบอุตสาหกรรมเดินหน้าลดต้นทุนผลิต-ดันส่งขายจีน	กรุงเทพธุรกิจ
9. ยกมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์หวังส่งออก2.2แสนล.	กรุงเทพธุรกิจ
10. รมช.เกษตรออกโรงหนุนวิจัยปลูกกล้วยชา อ้างเป็นยาใช้ทั่วโลกศึกษาให้ครบทุกมิติ	แนวหน้า
11. รมต.อาเซียน-อินเดียเล็งเชื่อมโยงเทคโนโลยีพัฒนาการเกษตร	สยามรัฐ
12. รมต.เกษตรตรวจเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ด	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ผู้เลี้ยงไก่ไข่ถกด่วน  
ระดมแก้ราคาตกต่ำ

วันที่ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 14558 หน้า : 6(บนซ้าย)

## ผู้เลี้ยงไก่ไข่ถกด่วน ระดมแก้ราคาตกต่ำ

นายมานิช ชูทับทิม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และกลุ่มสหกรณ์ทั่วประเทศได้ประชุมฉุกเฉินเพื่อลดปัญหาปริมาณผลิตล้นตลาดและราคาไข่ไก่ตกต่ำ ซึ่งจะนำผลสรุปข้อเสนอของผู้เลี้ยงไปหารือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน บริษัทผู้เลี้ยงและจำหน่ายรายใหญ่ เพื่อชี้แจงสถานการณ์และขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาทั้งระบบและต่อเนื่อง

นายมานิชกล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขอสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำของเอ็กบอร์ด ด้วยการลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ 5-5.5 แสนตัวต่อปี จากเดิมนำเข้า 6.1 แสนตัวต่อปี เพื่อสร้างความสมดุลของการผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งแนวทางบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการผลิตไข่ไก่ให้เหมาะสมจะเห็นผลระยะยาว

นายมานิชกล่าวว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่เผชิญกับการขายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุนกว่า 1 ปี ปัจจุบันราคาขายไข่ไก่หน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.10-2.20 บาท ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุต้นทุนการผลิตฟองละ 2.80-2.90 บาท เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องแบกภาระขาดทุนสะสมมาโดยตลอด และหลายรายรับสภาพขาดทุนไม่ไหวต้องเลิกเลี้ยง ขณะที่ปริมาณการผลิตต่อวันอยู่ที่ 40 ล้านฟอง หรือ 14,600 ล้านฟองต่อปี แต่การบริโภครวมทั้งปีอยู่ที่ 10,000 ล้านฟอง และการบริโภคของคนไทยยังทรงตัวที่ 240 ฟองต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐต้องการผลิตคืนเกิน 300 ฟองต่อคนต่อปี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : เลาะรั้วเกษตรกร: เกษตรยั่งยืน

วันที่ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 13418 หน้า : 8(ล่างซ้าย)



## เกษตรยั่งยืน

ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กล่าวถึงกันมากเห็นจะหนีไม่พ้น “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท โดยให้ชุมชนเป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน และต้องบริหารจัดการโครงการโดยคนของชุมชนเอง โดยรัฐจะสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ในจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องเป็นค่าจ้างแรงงานไม่ต่ำกว่า 50%

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือกระตุ้นการใช้จ่ายของเกษตรกรในระดับฐานราก และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในชุมชนรวม 9,101 ชุมชน จำนวนเกษตรกรอย่างน้อยชุมชนละ 500 คน หมายถึงว่า เม็ดเงินจะกระจายลงสู่เกษตรกรโดยตรงมากกว่า 4.5 ล้านคน

ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากสำหรับโครงการนี้คือ การเร่งทำโครงการของงบประมาณ และ ครม. ก็อนุมัติอย่างรวดเร็ว แถมยังมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน บั่นป่วนทั้งคนทำงานภาครัฐ และ

คนรับเงินคือเกษตรกร ปัญหาที่ตามมาคือ การทุจริตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการโดยรวมแล้ว นับว่ามีการทุจริตน้อยมาก เป็นการกล่าวหา และฟ้องร้องกันเสียมากกว่า

ที่พูดอย่างนี้เพราะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ นี้แล้วสรุปว่า โครงการที่ชุมชนเสนอกว่า 2.4 หมื่นโครงการ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยพัฒนาการผลิต ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จากการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในภาพรวมกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท หรือกว่า 2 เท่า ของงบประมาณที่ใช้กว่า 80% ของโครงการที่ชุมชนเสนอ มีกองทุนหมุนเวียนรวมแล้วกว่า 2 พันล้านบาท ทำให้มีทุนในการดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นต่อไปได้

สิ่งสำคัญคือ ชุมชนส่วนใหญ่มีความพอใจโครงการในระดับ “มากที่สุด”.....

ความน่าเชื่อถือของการประเมินผลดังกล่าวมีมากน้อยเพียงไร คงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไป หรือจะเปลี่ยนหน่วยงานประเมินผลเสียใหม่ ที่ไม่ใช่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็น่าจะดี....จะได้ไม่มีข้อครหาว่าลำเอียง.....

ในเมื่อโครงการนี้ดี และรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ยังมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน

รากกับกลุ่มชนที่เป็นรากฐานของประเทศคือเกษตรกรอีก โครงการนี้ต้องมา.....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฤกษ์ฤกษ์ บุญราช จึงขานรับทำโครงการ 9102 แต่ใช้ชื่อใหม่ว่า โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มที่ทำโครงการ 9101 เดิม เพิ่มเติมมาคือกลุ่มเกษตรกรทั่วไป

โครงการนี้เน้นไปที่การฝึกอบรมโดยเกษตรกรทั่วไปจะได้รับการอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะนำเสนอโครงการของชุมชน ชุมชนละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยต้องมีการเสนอแผนธุรกิจด้วย ส่วนกลุ่ม 9101 เดิม จะต้องฝึกอบรมหลักสูตรต่อขอคสำหรับกลุ่มที่ไม่มีทุน ส่วนกลุ่มที่มีทุนมีความพร้อม จะฝึกอบรมหลักสูตรประกอบการเชิงธุรกิจ

งานนี้ใช้งบประมาณกว่า 3.24 หมื่นล้านบาท เป็นงบประมาณในการฝึกอบรมประมาณ 9.3 พันล้านบาท งบสนับสนุนโครงการประมาณ 2.27 หมื่นล้านบาท และงบบริหารจัดการอีกกว่า 300 ล้านบาท

งานนี้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่คงพอมีเวลาตั้งตัว เพราะการฝึกอบรมเลขที่ามาแล้วในปี 2559 โครงการ 9101 สุดค่วนนี้ทำมาแล้วในปี 2560 โครงการ ในปี 2561 นี้จึงชิล ชิล.....

### แว่นขยาย

# กลุ่มยางใต้รวม6จว.ตั้งเครือข่ายใหม่ ยื่น'กฤษฎา'ช่วย-บุกrocำตอบที่กทม.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม เครือข่ายเกษตรกรใน 6 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางลดพื้นที่ปลูกยางพารา รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์แทนยางพารา เบื้องต้นพนักงำลังกันตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ "เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 6 จังหวัดภาคใต้" ได้แก่ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล และตรัง ทำแผนนำร่องในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง 2 ล้านไร่ ภายใน 2 ปี ส่งเสริมการทำเกษตรด้านอื่นๆ ทั้งการปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์แทน ขอให้รัฐบาลส่งเสริมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตลาด ขณะเดียวกันเมื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง จะทำให้ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงกิโลกรัมละ 80 บาท โดยยื่นต่อนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านไปยังนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะติดตามผลภายใน 1 เดือน นายปรีชา สุขเกษม ผู้ประสานงานเครือข่าย

เกษตรกรชาวสวนยาง 6 จังหวัดภาคใต้กล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา 6 จังหวัด ได้ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราให้มีเสถียรภาพในระยะยาว ดังนี้ ปรบลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง 30% ในทุกพื้นที่ มีสมมุติฐานทางนโยบายว่า เมื่อรัฐส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่ปลูกได้ รัฐก็ส่งเสริมให้ลดพื้นที่ปลูกยางลง เพื่อแก้ราคายางตกต่ำได้, ให้รัฐส่งเสริมพืชแทนยางและปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง เป็นมาตรการรองรับและจูงใจการปรับเปลี่ยน จัดหาพันธุ์พืช-สัตว์ ปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ, ให้เสริมสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงหรือพืชแทนยาง เช่น โรงงานแปรรูป ทั้งพืชและสัตว์ในเขตพื้นที่ให้ครบห่วงโซ่การผลิต, ให้ใช้ระบบโควต้าแบ่งการส่งผลผลิต วางแผนการผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปตามสัดส่วน เป็นต้น ตัวแทนเกษตรกรทุกจังหวัดจะไปฟังคำตอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# คมส่งออกยาง3เดือน

## เกษตรฯออกประกาศกระทรวงกำหนดปริมาณไม่เกิน2.3แสนตัน

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศกระทรวงคุมปริมาณส่งออกยาง 3 เดือน ปริมาณ 2.3 แสนตัน

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับส่งออก พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นการออกตามนโยบายการจำกัดปริมาณส่งออกยางพาราของไตรภาคี ประเทศผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศ รวม 3.5 แสนตัน โดยเป็นสัดส่วนของไทย 2.3 แสนตัน และกรมวิชาการเกษตรในฐานะดูแลกฎหมายควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการควบคุมยาง จะกำหนดให้ควบคุมยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสมสารเคมี โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกยางต้องปฏิบัติตามระหว่างที่มีมาตรการคุมตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 เพื่อคุมปริมาณส่งออกไม่เกิน 2.3 แสนตัน

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ส่งออกที่ได้รับใบขนสินค้าขาออกจากศุลกากรในปี 2559 เป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ตัน ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรให้พนักงานคุมปริมาณจัดสรรเนื้อยางที่ส่งผ่านด่านศุลกากรไปนอกราชอาณาจักร ในระหว่าง 3

เดือน แต่ละรายไม่เกิน 70% ของปริมาณส่งออกในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2559 และเดือน ม.ค.-มี.ค. 2560

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ส่งออกส่งยางในปี 2559 น้อยกว่า 5,000 ตัน ให้เจ้าพนักงานควบคุมจัดสรรเนื้อยางส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกับผู้ส่งออกยางแต่ละรายในระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 อนุญาตส่งออกแต่ละรายไม่เกิน 100 เพอร์เซ็นต์ ของปริมาณส่งออกในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2559 และ 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน กรณีผู้ส่งออกไม่มีประวัติการได้รับใบผ่านแดนในช่วง 2559 และ 2560 ให้ใช้ตัวเลขสถิติล่าสุดโดยอนุโลม

แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า หลังจากนี้กองการยางของกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้คุมตัวเลขในการขอใบอนุญาตส่งออกยางพาราในแต่ละครั้ง ซึ่งครั้งนี้คาดว่าทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันในการคุมปริมาณส่งออกให้ได้ตามข้อตกลง เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อ 3 ประเทศ มีมติจะจำกัดการส่งออก ราคายางก็ตื้อขึ้นจึงทำให้ 3 ประเทศยังไม่เคยมีการดำเนินการจำกัดการส่งออกตามมติใน 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยปริมาณยางที่คุม 3.5 แสนตัน เป็นของไทย 2.3 แสนตัน อินโดนีเซีย 9.5 หมื่นตัน และมาเลเซีย 2 หมื่นตัน ■

# บิ๊กตุ๋นส่งทส.-เร่งจัดสรรที่ทำกิน

## 66 จังหวัด 1 ล้านไร่-มอบชาวบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 18 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กทช.) โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอภิศักดิ์ ดันดิวิวงศ์ รมว.คลัง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สำนักงบประมาณ และสภาพัฒน์

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งรัฐบาลกำลังทำขณะนี้สอดคล้องกับมาตรการจัดหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชน ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่มาก จึงต้องกำหนดให้ชัดเจนภายในปีนี้ว่าเป้าหมายและการกำหนดพื้นที่เป็นอย่างไร โดยยึดหลักว่าพื้นที่จัดสรรต้องเป็นพื้นที่เดิมที่ได้จากการยึดคืน หรือได้คืนจากส.ป.ก. หรือที่ได้มาจากการรุกป่า ก็เอาคืนมาแล้วจัดสรรแจกประชาชน รวมถึงพื้นที่ที่สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้และตามข้อปฏิบัติที่กำหนดให้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมนางวิวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทส. แถลงผลประชุมว่า นายกฯ เร่งรัดการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศโดยเร็ว แก้ปัญหาที่ดินทำกินของผู้ยากไร้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในรูปแบบของสหกรณ์หรือรูปแบบอื่น เพื่อให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ กำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกิน 371 พื้นที่ใน 66 จังหวัดเนื้อที่ประมาณ 1,043,306 ไร่

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความขัดแย้งของคนในปริมาณมาก รัฐบาลพยายามแก้ไขแต่เนิ่นวันปัญหาความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นและบานปลาย รัฐบาลนี้ต้องการให้ประชาชนมีความสุขจึงออกนโยบายให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ จึงต้องออกแบบพื้นที่ให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายการจัดที่ดินให้กับชุมชน เช่นการจัดที่ดินป่าสงวนฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 ประชาชนอยู่มาก่อน 30 มิ.ย.2541 พื้นที่ส.ป.ก. พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่นิคม รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนจะได้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล หรือที่เรียกว่า “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” เป็นจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ดิน การพัฒนาประเทศและคน ควบคู่กันไปโดยไม่ได้ทำในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยเร่งดำเนินการที่ จ.แม่ฮ่องสอน แล้วขยายไปจังหวัดอื่นๆ

# “บิ๊กตุ๋”เร่งขับเค็ลื่อนแม่ฮ่องสอนโมเดล รัฐได้ป่าประชาได้ที่ทำกิน

ผู้จัดการรายวัน360° – นายภา ลิ่ง “คทช.”ลุยแก้ ปัญหาที่ดินทำกิน ปี 61 ต้องเห็นเป้าหมายชัดเจน หวังแก้ปัญหาทุกรุกป่าอย่างยั่งยืน เล็งแก้ กม.ให้ คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ ตามแม่ฮ่องสอนโมเดล “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน”

วานนี้ (18 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยนายภา กล่าวว่ สิ่งทีรัฐบาลกำลังทำขณะนี้ สอดคล้องกับโครงการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยังเป็นปัญหาอยู่มาก ในปี 61 ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จะกำหนดพื้นที่เป็นอย่างไร ยึดหลักพื้นที่จัดสรร ต้องเป็นพื้นที่เดิมทีได้จากการยึดคืน ได้คืนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือได้คืนจากการบุกเบิกป่า นำมาจัดสรรเป็นพื้นที่ให้ประชาชน รวมถึงพื้นที่ที่สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ ตามข้อปฏิบัติที่กำหนด

หลังการประชุม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ แถลงว่ ปัญหาที่ดิน ถือเป็นความขัดแย้งของคนที่อยู่ในป่ามานาน ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไข แต่นับวันไปความขัดแย้งยิ่งเพิ่มมากขึ้น และบานปลายออกไป แต่รัฐบาลนี้ได้ออกแนวนโยบายให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยกำหนด



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และหยุดยั้งการทำลายป่าไม้ โดยเตรียมแก้กฎหมาย เพื่อให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

นโยบายจัดการที่ดินให้กับชุมชนขึ้น ทั้งที่ดินเขตป่าสงวน พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 3, 4 และ 5 ที่ประชาชนอยู่มาก่อนปี 41 พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง อย่างจ.แม่ฮ่องสอน ประชาชนบอกอยู่มานาน คนเหล่านี้เข้ามาอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4 และ 5 ที่รอพิสูจน์มาก่อนเดือน มิ.ย. 41 จริงหรือไม่ และมีถึง 60

เปอร์เซ็นต์ เข้าไปอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 อีกส่วนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขตอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตรงนี้ประชาชนไม่มีทางออก บอกอยู่มากเป็น 100 ปี กล่าวหาว่าประกาศเขตทับที่ประชาชน

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าว จะเร่งแก้ไข 3 แนวทางเร่งรัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ค้างคาในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ชั้นที่ 1-5 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่รัฐจัดให้แต่ประชาชนอยู่จำนวนมาก โดยกระทรวงจะตั้งคณะทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 ชนเผ่า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อออกแบบพื้นที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ในพื้นที่ที่ทำกินอยู่ได้ มีที่อาศัย จะส่งผลพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ตามสัดส่วนที่เหมาะสม และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานที่มีประชาชนอยู่ 145 หมู่บ้าน กำลังออกแบบ เพียงแต่วันนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ไม่มีอำนาจให้ใช้พื้นที่ได้ แต่ความที่ประชาชนกรงทำผิดกฎหมาย และรัฐบาลต้องการให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้อำนาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้ประชาชนอยู่ได้ตามที่คณะทำงานร่วมกันออกแบบ ถือเป็น การแก้ไขปัญหอย่างสมดุล ที่เรียกสั้นๆ ว่า รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน มี จ.แม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบ

วันนี้ จ.แม่ฮ่องสอน มี 415 หมู่บ้าน มี 38 หมู่บ้านอยู่นอกพื้นที่ป่าเท่านั้น หมายความว่า ประชาชนอีก 377 หมู่บ้าน ผิดกฎหมายทั้งหมด ก็มีคำถามว่า เมื่อประชาชนผิดกฎหมาย แล้วรัฐจะเข้าไปดำเนินการได้อย่างไร จึงออกคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ประชาชนอยู่ที่เดิมไปก่อน จนกว่าจะแก้ พ.ร.บ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้ว สรุปนโยบายรัฐบาลคือ การจัดระเบียบประโยชน์ป่าไม้ ที่ดิน การพัฒนาประเทศ และคนควบคู่กันไป.



# เร่ง'คทช.'แก้ปัญหาที่ดินทำกิน

ทำเนียบฯ • “บิ๊กตู่” สั่ง “คทช.” เร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ลุย  
เดินหน้าโครงการจัดหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัย ย้ำปีนี้ต้องมีความ  
ชัดเจน “เลขาฯ สผ.” แย้มจังหวัดไหนไม่มีพื้นที่จัดสรรให้หาที่ให้  
คนจนในเมืองแทน เล็งใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นแหล่งทำกิน

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 18 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในที่ประชุมว่า สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำขณะนี้สอดคล้องกับโครงการจัดหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยังเป็นปัญหาอยู่มาก ในปี 2561 จึงต้องกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน กำหนดพื้นที่เป็นอย่างไร ยึดหลักพื้นที่จัดสรรต้องเป็นพื้นที่เดิมที่ได้จากการยึดคืน ได้คืนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือได้คืนจากการบูรณาการ นำมาจัดสรรเป็นพื้นที่ให้ประชาชน รวมถึงพื้นที่ที่สามารถกำหนดเพิ่ม

เต็มได้ตามข้อปฏิบัติที่กำหนด

จากนั้น พล.อ.สุรศักดิ์แถลงผลการประชุมว่า รัฐบาลได้ออกแนวนโยบายให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน จึงกำหนดนโยบายจัดการที่ดีให้กับชุมชนขึ้น ทั้งที่ดินเขตป่าสงวน พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4 และ 5 ที่ประชาชนอยู่มาก่อนปี 41 พื้นที่ส.ป.ก. พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง

ด้าน นางรวิวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีติดตามการทำงาน คทช.ในการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่

ปี 58 เข้าโครงการจัดที่ดินให้เกษตรกร และประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ทั้งหมด 371 พื้นที่ครอบคลุม 66 จังหวัดทั่วประเทศ เนื้อที่โดยรวม 1 ล้านกว่าไร่เศษ ขณะที่การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 36,179 ราย พร้อมมอบนโยบายเพิ่มเติม จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่นำไปจัดสรร ให้จัดหาพื้นที่อยู่อาศัยให้กับคนจนในเมืองแทน อย่างไรก็ตามที่ดินราชพัสดุที่นายกฯ เน้นย้ำการสร้างรายได้กับประชาชนที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่วนราชการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

นางรวิวรรณกล่าวว่า นอกจากนั้นการจัดทำร่าง พ.ร.บ.คณะ

กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบัน คทช.อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แต่นายกฯ ต้องการให้การจัดการที่ดินเกิดความยั่งยืน จะยกระดับเป็น พ.ร.บ. ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป และวาระที่สำคัญ ให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารราชการจัดการที่ดินและทรัพยากรของประเทศระยะ 5 ปี ระหว่างปี 60-64 โดยปี 62 กำหนดเป็นระยะเร่งด่วนจัดการที่ดินให้มีคุณภาพและบริหารที่ดินอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม

"คทช.ยังเห็นชอบกระบวนการ

การและหลักเกณฑ์จัดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือพื้นที่ที่สามารถทำได้ รวมไปถึงพื้นที่ที่สามารถนำเข้าโครงการของ คทช.ได้ เพื่อจัดคนลงพื้นที่วางอยู่ อย่างป่าชายเลน และจัดที่ดินให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ สปก.จากที่ได้อบรมแล้ว และการจัดเกษตรกรลงพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ถือเป็นพื้นที่เป้าหมายประเภทใหม่ที่เข้ามา พร้อมกับเน้นนายกฯ เน้นย้ำให้นำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบลิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) มาใช้ในการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมด้วย" เลขาฯ สผ. กล่าว.

# 'ลักษณะ' ชี้ขึ้นค่าแรงไม่กระทบอุตสาหกรรมเดินหน้าลดต้นทุนผลิต-ดันส่งขายจีน

กรุงเทพธุรกิจ • 'ลักษณะ' เน้นพัฒนา  
มาตรฐานนม หวังส่งออกจีน ดันเทคโนโลยี  
ลดต้นทุน ขณะที่ขึ้นค่าแรงไม่มีผลกระทบต่อ  
แต่กังวลหาแรงงานทดแทนยากขึ้น

นายลักษณะ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย  
ในการแถลงการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ  
ปี 2560 ที่จะขึ้นในวันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ. นี้  
ว่า ปัจจุบันนมไทยเป็นที่ยอมรับของตลาด  
กลุ่มCLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)  
แล้ว ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ไทยต้องพัฒนาคุณภาพ  
ให้ดียิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล เพื่อให้คนไทย  
สามารถส่งออกในตลาดที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะ  
จีนที่ต้องการบริโภคแต่ละปีขยายตัวมาก  
การส่งออกในตลาดนี้สามารถเริ่มต้นได้ใน  
กลุ่มเงินตอนใต้ก่อน

ทั้งนี้การพัฒนาตามมาตรฐานนั้น ทาง  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง  
ชาติ (มอกช.) เป็นหน่วยงาน พร้อมให้การดูแล  
อยู่แล้ว เหลือเพียงเกษตรกรที่ต้องพัฒนา

ตัวเองให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนดโดย  
กรมปศุสัตว์ต้องเป็นเพื่อนคู่คิด พัฒนาอาหาร  
สัตว์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพงใช้เทคโนโลยี  
ที่จะทำให้โคให้ปริมาณนมมากขึ้นต้นทุน  
ถูกลง เป็นแนวทางที่จะทำให้นมกลายเป็น  
สินค้าส่งออกที่สำคัญได้ในอนาคต

นายธนิศย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การเลี้ยงโคนม  
70% คือต้นทุนอาหารสัตว์ ดังนั้นหาอย่างไร  
จะทำให้ต้นทุนเหล่านี้ลดลง การทำแปลงใหญ่  
การรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เป็นแนวทาง  
ที่จะช่วยให้ต้นทุนลดลงได้ที่ผ่านมากระทรวง  
เกษตรฯให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และมี  
สหกรณ์โคนมจำนวนมากที่สามารถดำเนินการ  
ได้และสามารถพัฒนาให้อุตสาหกรรม  
โคนมของประเทศเป็น 4.0 ได้

ทั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการให้  
อาหาร การรีดนมวัว การเก็บชำระล้างมูลสัตว์  
และอื่นๆในสายการผลิต รวมทั้งเกษตรกร  
ต้องหาทางผลิตอาหารตามสูตร TMR ที่

สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าเมื่อเทียบกับสูตร  
อาหารชั้นแต่ตามสูตรอาหารTMR จะประกอบ  
ด้วยแหล่งอาหารหยาบ ใช้พืชอาหารสัตว์ได้  
ทุกชนิด และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ที่เยื่อใยสูงเช่น ใบมันสำปะหลัง กากมัน และ  
หัวมันสำปะหลัง ซึ่งมีราคาไม่แพงนอกจากนี้  
อุตสาหกรรมนมของไทยต้องพัฒนาต่อยอด  
เพิ่มคุณค่าทางอาหาร แปรรูปอาหารนมอื่น  
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ชีส โยเกิร์ต เป็นต้น

นายฤทธิรงค์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
(อ.ส.ค.) กล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมนมของไทย  
ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผลจากที่ลูก  
หลานไม่พร้อมสืบทอดการเลี้ยงโคนม ทำให้ต้อง  
จ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำแทนอย่างไรก็ตาม  
การประกาศค่าแรงของรัฐบาลในขณะนี้คาดว่าจะ  
ไม่ส่งผลกระทบต่อเพราะกว่า 80%เป็นเกษตรกร  
รายย่อยที่ยังใช้แรงงานในครัวเรือนอยู่ แต่จาก  
การหารือในกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีความกังวล  
เรื่องการหาแรงงานทดแทนมากกว่า

## ยกมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์หวังส่งออก2.2แสนล.

กรุงเทพธุรกิจ ● ปศุสัตว์ผนึกกำลังทั่วประเทศ เร่งยกระดับมาตรฐาน ดัน-ปลายน้ำ สร้างอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค หวังปี 2561 การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 2.2 แสนล้านบาท

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานการผลิตสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของกรมปศุสัตว์และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ จากมาตรฐานการผลิตที่ดีและมีตลาดรองรับผลผลิต ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐาน Q แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารที่ควบคุม

ความเย็นตลอดห่วงโซ่ โดยสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน Q รวม 78 แห่ง

ขณะที่กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการผลักดันสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยหรือปศุสัตว์ OK ทั้งร้านค้าและเขียง ร้านโมเดิร์นเทรด และตู้เย็นชุมชนพอร์คชอป ที่เป็นปลายทางของห่วงโซ่ทำหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรง ปัจจุบัน สามารถพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วถึง 4,000 ราย เนื้อสัตว์ทั้งหมดมาจากโรงฆ่าสัตว์รวม 65 แห่ง จากต้นทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์ GAP รวม 1,600 ฟาร์ม ซึ่งทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดการผลิต โครงการนี้ทำให้แต่ละวันมีปริมาณเนื้อสัตว์ปลอดภัยกว่า 9 แสนกิโลกรัม เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 35 ล้านคน พร้อมทั้งรับรองสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK ไซรวม 24 แห่ง และยังได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร.

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี

กรมปศุสัตว์กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ กรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค จนมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกทำให้สามารถส่งออกสินค้านำเงินเข้าประเทศปีละ 2 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง อันดับ 1 ในเอเชีย เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นม อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐานและออกไปรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่งออก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจากับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทำให้ไทยมีโอกาสเปิดตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2561 การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จะเพิ่มเป็น 2.2 แสนล้านบาท

## รมช.เกษตรออกโรง หนุนวิจัยปลูกกล้วยา อ้างเป็นยาใช้ทั่วโลก ศึกษาให้ครบทุกมิติ

“อ.ยักษ์”รมช.เกษตรฯหนุนวิจัยปลูกกล้วยา ทดลองสกัดสารใช้ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณที่ดีทางยา ทั้ง“กล้วยา-กระท่อม-ฝิ่น” อ้างใช้เป็นยาแก้ทั่วโลก

▶▶▶ ต่อ : กล้วยา -หน้า 11

### กล้วยา

แต่คนไทยทำอะไรก็ผิดกฎหมาย พอฝรั่งทำมาขาย อ้างถูกกฎหมายหมด ห่วงส่งผลกระทบต่อกล้วยาไทยสูญหาย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอให้มีการศึกษาวิจัยทดลองปลูกกล้วยาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ว่า ส่วนตัวเห็นด้วยว่าควรจะทำการศึกษาเพื่อเกิดความรอบรู้ให้ครบทุกมิติในเรื่องสกัดเป็นยา เพราะกล้วยาเป็นพืชสมุนไพรสามารถนำไปใช้ได้กว้างขวางมาก ควรศึกษาให้ดี ไม่เช่นนั้นจะเสียโอกาส

“กล้วยา มีสรรพคุณทางยา มีองค์ความรู้ยาวนานรู้จักทั่วโลก ส่วนออกกฎหมายห้าม ไม่ห้าม ขึ้นอยู่ที่ประโยชน์นำไปใช้ ผมไม่เชื่อชาวยุโรปเรื่องกฎหมาย แต่ในวงการแพทย์ยอมรับ กระท่อม ฝิ่น กล้วยา นำมาผลิตเป็นยาแพร่หลายๆ สิบปี หมอนำไปใช้กับคนป่วย ชาวบ้านสกัดทั้งฝิ่น กล้วยา กระท่อม ใช้กันอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีน มีวิวัฒนาการไปไกลมากผลิตยาสมุนไพรส่งออกขายรายได้มหาศาล” รมช.เกษตรฯระบุ

และว่าส่วนของประเทศไทยมีภูมิปัญญาเรื่องนี้มานานแล้ว ตอนหลังถูกฝรั่งต่างชาติบังคับ ถ้ารับการช่วยเหลือจากฝรั่ง ต้องมีกฎหมาย คนไทยห้ามทำยาขาย ผลิตแข่ง ต้องซื้อยาเขา คนไทยที่เป็นหมอก็ทำไม่ได้ ต้องมีใบอนุญาตก่อนทำให้ภูมิปัญญาไทยสูญหายไปเกือบหมดแล้วตอนนี้” นายวิวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ยังกล่าวอีกว่า จากอดีตประเทศไทยถูกต่างชาติบังคับให้เราออกกฎหมาย เรื่องห้ามผลิตยา ห้ามการรักษาต่างๆ มากมายนับไม่ถ้วน จนถึงปัจจุบันเพราะข้อตกในสนธิสัญญาเบาว์ริง เอื้อกับการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ระหว่างต่างชาติกับไทย

“ทุกวันนี้ ยังมีการออกกฎหมาย พ.ร.บ. ยา พ.ร.บ.ทางการแพทย์เต็มไปหมด ทำให้เราไม่มีเสรีภาพอะไรในเรื่องผลิตยา และรักษาคนป่วย สุดท้ายยังนำไปเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องเงื่อนไขทางการค้า ส่วนประเทศจีน ไม่สนใจประเทศมหาอำนาจ ผลิตยาสมุนไพรจีนส่งออกมาก ยิ่งเวลานี้แพทย์แผนจีนเจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งพ่อผม เป็นแพทย์แผนไทยมาก่อน ตอนที่แพทย์แผนไทย หายไปเกือบหมดแล้ว เพราะคนไทยทำอะไรผิดกฎหมาย ถ้าฝรั่งทำอะไรออกมายาขายที่บ้านเราได้ ไม่ผิด” นายวิวัฒน์ กล่าว

## รมต.อาเซียน-อินเดียลงเชื่อมโยงเทคโนโลยีพัฒนาการเกษตร

# สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร

รัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านเกษตรและป่าไม้ เห็นชอบแผนระยะกลาง 5 ปี เน้นสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรพร้อมเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเกษตร หวังขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรและป่าไม้ระหว่างกัน

กษ.: นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับนายราดา โมฮานซิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ว่าอาเซียนและอินเดียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากอินเดียมีขนาดจีดีพี 2.25 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 7 ของโลก และมีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ขณะที่อาเซียนรวม 10 ประเทศมีขนาดจีดีพี 2.71 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีประชากรกว่า 644 ล้านคน ดังนั้น อาเซียนและอินเดียต้องเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก สามารถสร้างอำนาจต่อรอง และเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ โดยผลการประชุมครั้งนี้ที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการเกษตร

และป่าไม้อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และอินเดียให้ความเห็นชอบ และแสดงความพอใจต่อผลการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย ปี 2554-2558 โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาที่เห็นชอบร่วมกัน อาทิ การจัดระบบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ การอบรมเกี่ยวกับการรับรองผักและผลไม้อินทรีย์ เป็นต้น

นายกฤษฏา กล่าวว่า ขณะเดียวกันรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านเกษตรและป่าไม้ยังเห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ที่มีเป้าหมายดำเนินการถึงปี 2563 สนับสนุนแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2563 ค.ศ.2020 ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านอาหารจึงคาดหวังให้มีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอาหารและราคาสินค้าอาหารที่ผันผวนในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเกษตรกรระหว่างอาเซียนและอินเดีย ครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและบุคลากรได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรและและมีทักษะด้านการบริหารจัดการโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2561

รัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียคาดหวังว่าจะได้มีการดำเนินกิจกรรม ด้านการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียน-อินเดีย ในโครงการการพัฒนาแบบองค์ความรู้เพื่อการจัดการการเกษตร โดยมีโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีอินเดีย-อาเซียนผ่านสหกรณ์ และโครงการการจัดการความมั่นคงด้านอาหาร และความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น

“ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้เร่งดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 5 ในปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ต่อไป”

## รมต.เกษตรตรวจเยี่ยม จ.ร้อยเอ็ด

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโครงการฝายลำห้วยค้อ (ตอนล่าง) บ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบหลุมพองเพียง บ้านหนองแมวโพง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธิวิริโย นำชมและเสนาะงาน ในการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่วัดป่านาคำ ในโครงการจากแผ่นดินสู่สายน้ำ งานพระราชวังและสานขยายผล โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้.